

Số : 101/2022/CV/TTC-BH
Cung cấp thông tin v/v chậm công bố
BCTC soát xét bán niên 2021-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3900244389

Đại diện: Đoàn Vũ Uyên Duyên

Chức vụ: Phó TGD thường trực

Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM đã gửi văn bản số 238/SGDHCM-NY để nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC). Tuy vậy, thời gian qua, Công ty bị thất lạc văn bản này, hôm nay, ngày 07/6/2022, ngay khi nhận lại được thông tin, Công ty xin gửi công văn này để thông báo về nguyên nhân chậm công bố thông tin như sau:

Theo nội dung được đề cập tại văn bản số 238/SGDHCM-NY, Công ty đã chậm công bố thông tin theo Quy định của Bộ tài chính khi nộp BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 02/03/2022 (chậm 1 ngày) và 04/03/2022 (chậm 3 ngày). Do tác động của đại dịch Covid-19 ở giai đoạn tháng 3/2022, phía công ty kiểm toán và bộ phận kế toán của Công ty đã chịu sự ảnh hưởng đáng kể về mặt nhân sự khi có nhiều thành viên trong nhóm bị nhiễm Covid-19 trong thời gian chuẩn bị báo cáo, dẫn đến việc Công bố thông tin không được kịp thời. Tuy vậy, trong bối cảnh đầy khó khăn đó, Công ty vẫn đã cố gắng để hoàn thành báo cáo sớm nhất có thể, và cũng đã xây dựng những biện pháp khắc phục để đảm bảo việc chậm trễ không xảy ra trong thời gian tới.

Bằng công văn này, kính mong Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông cảm cho việc chậm công bố báo cáo tài chính do nguyên nhân bất khả kháng này.

Với mục tiêu luôn minh bạch hóa thông tin, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan, Công ty luôn luôn phấn đấu và không ngừng nỗ lực để cung cấp những thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời và chính xác.

Trân trọng,

Nơi nhận :

- Như trên.
- Kế toán
- Lưu công ty

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN

